

ครูรับคนละ 3,500 บาท คุปองพัฒนาครู นาร่อง 4 กลุ่มสาระฯ ก.ค.นี้

นำเสนอเมื่อ : 19 มิ.ย. 2558

phpThumb() v1.7.9-200712090829
Forbidden parameter: amp;

สพฐ.นาร่องคุปองพัฒนาครู 7 พันคนรับหัวละ 3,500 บาท

สพฐ.เตรียมนาร่องคุปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย 7,000 คนใน 166 เขตพื้นที่การศึกษา รับหัวละ 3,500 บาท คาดเริ่มอบรมเดือนกรกฎาคมนี้
ยังไม่ดึงครูออกจากห้องเรียน หวังอยากเห็นครูรวมพลังโจมตีโรงเรียนและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา 58 นี้

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนาร่อง คุปองพัฒนาครู มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ว่า
ต้องยอมรับความจริงว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
ยังไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ห้องเรียนและนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
แต่ในครั้งนี้องค์กรมุ่งเน้นให้เกิดผลที่ตัวนักเรียน ดังนั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องต้องรวมพลังกันพลิกโฉมโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม
การสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ
ลงสู่เด็กนักเรียนก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ครูต้องช่วยกันคิด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เด็กเติบโตมากับความทันสมัยและเทคโนโลยี
ซึ่งครูอาจต้องปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการสอนที่มากกว่าเดิม
ซึ่งตนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นภายในปีการศึกษา 2558

ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาครูนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้จัดทำโครงการคุปองพัฒนาครู และจะเริ่มนาร่องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) 166 แห่ง
มีครูกลุ่มเป้าหมาย 7,000 คน และพัฒนาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ โดย สพฐ.จะจัดสรร งบประมาณ คนละ 3,500 บาท
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการอบรมครูได้ในเดือนกรกฎาคมนี้

นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการอบรมสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 53 แห่ง
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรโดยเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของครูที่จะนำมาใช้ในการพลิกโฉมโรงเรียน
ให้เกิดขึ้นภายใน 1 ปี

ซึ่งจากนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งจัดทำหลักสูตรแต่เชื่อว่าทำได้เร็วเพราะมีองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการอบรมดังกล่าวจะไม่ใช้การดึงครูออกจากห้องเรียน เช่นที่ผ่านมา แต่จะเป็นรูปแบบใหม่มีทีมพี่เลี้ยงมาคอยแนะนำในระหว่างการปฏิบัติงานจริงจึงทำให้ครูยังอยู่ในพื้นที่ และอยู่ในห้องเรียนเหมือนเดิม

"สพฐ. จะมอบอำนาจให้เขตพื้นที่ไปพิจารณาคัดเลือกครูที่สมัครใจเข้ารับการอบรม หลังจากนั้น จะส่งมอบคูปองเงิน 3,500 บาท ให้ครูไปเลือกหลักสูตรการอบรมเองตามที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคูตามสมรรถนะอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของผู้เรียน และ ความหลากหลาย รวมถึงความจำเป็นของสถานศึกษาด้วย" นายอนุสรณ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2558 สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [หนังสือพิมพ์คมชัดลึก](#)